

“บิกตู” สั่งแก้เรื่องเล็กก่อนเป็นเรื่องใหญ่ ชี้แนะตามรอยสาขามโรงไฟฟ้าถ่านหิน

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรี และที่ประชุม ครม. รับทราบถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา และโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ที่มีทั้งคัดค้านและเห็นด้วย โดยเมื่อวันที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา รมว.พลังงานได้ทำบันทึกความตกลง (เอ็มโอยู) กับเครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้าถ่านหิน ซึ่งเป็นกลุ่มคัดค้าน และในวันที่ 28 มี.ค. ได้ทำเอ็มโอยูกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการ

ทั้งนี้จะต้องจัดทำรายงานประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์ (SEA) โดยนักวิชาการที่เป็นกลาง และทั้งสองฝ่ายยอมรับ เพื่อศึกษาว่าพื้นที่ จ.กระบี่ และ อ.เทพา จ.สงขลา เหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ ให้เสร็จสิ้นในเวลา 9 เดือน หากผลออกมาว่าไม่เหมาะสม ทางกรไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็ต้องยุติการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่หากผลออกมาว่าเหมาะสมที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ก็ต้องทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ซึ่งการศึกษา SEA นั้นไม่ได้ทำเฉพาะ 2 พื้นที่นี้เท่านั้น แต่จะทำในพื้นที่อื่นๆด้วย

“นายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณนายศิริ รมว.พลังงาน ที่ไปจัดการให้เรื่องนี้เดินไปได้และฝากถึงทุกกระทรวงที่มีปัญหาความขัดแย้งของประชาชน เมื่อคุณแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่ต่อไป ขอให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงลงไปด้วยตัวเอง เพื่อให้ทุกฝ่ายหาทางออกร่วมกัน”.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 4 เม.ย. 2561 หน้า 8 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน

นายกฯชมรมว.พลังงาน แก้ปมโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ผู้จัดการรายวัน360 - นายกฯ ชอบคุณ รมว.พลังงาน แก้ปัญหาโรงไฟฟ้าถ่านหินภาคใต้ เนะทุกกระทรวง ยึดแบบอย่างในการแก้ปัญหาด้วยตัวเอง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม ครม.ว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน ได้รายงานในที่ประชุม ครม. จากกรณีนี้ ครม.ได้มีมติเห็นชอบ เรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน ที่ อ.เทพา จ.สงขลา และ จ.กระบี่ ซึ่งภายหลังมีทั้งประชาชนที่สนับสนุน และไม่สนับสนุนให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดย รมว.พลังงาน ได้ทำข้อตกลงร่วมกับทั้งสองกลุ่ม โดยมีสาระสำคัญคือ ให้มีการทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ (เอสอีเอ) เพื่อดูว่า พื้นที่นั้นเหมาะที่จะสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่ หากไม่เหมาะสม ก็ให้ยุติโครงการทันที แต่หากเหมาะสม ก็ให้ดำเนินการศึกษารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) ต่อ โดยขั้นตอนการจัดทำ อีเอชไอเอ จะต้องจัดทำโดยคนกลางที่ยอมรับร่วมกันทั้งสองฝ่าย

“รมว.พลังงาน ได้สั่งให้ทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ทั่วทั้งพื้นที่ภาคใต้ ว่ามีผลกระทบหรือไม่ หากมีการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ เพื่อให้ปัญหาทั้งหลายคลี่คลายไปในทางที่ดีตั้งแต่ต้นทาง ไม่ใช่ปล่อยให้กลุ่มเครือข่ายมีปัญหาภายหลังก็มาแก้ไข ซึ่งเรื่องนี้นายกฯ ได้ขอบคุณ และขอให้ทุกกระทรวง นำแนวทางเหล่านี้ไปแก้ไขปัญหาหากมีจุดหนึ่งจุดใด ที่คิดว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ในภายหน้า ก็ขอให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง ลงไปแก้ปัญหา และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจนด้วยตัวเองตั้งแต่แรก” พล.ท.สรรเสริญ กล่าว.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์ วัน เดือน ปี 4 เม.ย. 2561 หน้า A5 เรื่อง โรงไฟฟ้าถ่านหิน

๗ บิกตู้ออกปาก ปลื้ม‘พลังงาน’ แก้ปมถ่านหิน

โปสทูเดย์ - นายฯ พอใจ รมว.
พลังงาน แก้ปัญหาขัดแย้งโรงไฟฟ้า
ถ่านหิน เนะเจ้ากระทรวงอื่นศึกษา
เป็นกรณีตัวอย่าง

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิด
เผยว่า นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.
พลังงาน ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรี (ครม.) ถึงการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งของกลุ่มมวลชนต่อโครงการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา จ.สงขลา
และโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ซึ่งมีทั้ง
กลุ่มประชาชนที่คัดค้านและเห็นด้วย
โดย รมว.พลังงาน ได้ทำบันทึกความ
ตกลง (เอ็มโอยู) กับทั้งสองฝ่าย คือ
เครือข่ายคนสงขลา-ปัตตานีไม่เอา
โรงไฟฟ้าถ่านหิน และกลุ่มประชาชน
ในพื้นที่ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการ
โรงไฟฟ้าถ่านหินด้วย

ทั้งนี้ การทำเอ็มโอยูอยู่ภายใต้
เงื่อนไขเดียวกัน คือ การจัดทำรายงาน
การประเมินผลกระทบเชิงยุทธศาสตร์
(เอสอีเอ) เพื่อศึกษาว่าพื้นที่ จ.กระบี่
และ อ.เทพา จ.สงขลา มีความเหมาะ
สมในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินหรือไม่
ให้เสร็จสิ้นภายใน 9 เดือน

“นายกรัฐมนตรี ขอบคุณ
รมว.พลังงาน ที่เข้าไปดำเนินการใน
เรื่องนี้ให้เดินไปได้ โดยฝากถึงทุก
กระทรวงที่มีปัญหาความขัดแย้งของ
ประชาชนที่เห็นต่างให้ดูการทำงาน
กระทรวงพลังงานเป็นตัวอย่าง”
พล.ท.สรรเสริญ กล่าว ■